

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.-มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)

ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อดิสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและดารลดก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน อพ.สธ. ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. พร้อมหัวหน้าแผนกวิชาการ อพ.สธ. และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุม นายพรชัย จุฑามาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน อพ.สธ. ให้แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อสอดคล้องกับแผนระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนระดับ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ ๑๓ แผนปฏิรูป ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนระดับ ๓ แผนปฏิบัติการรายปีของหน่วยงาน ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) มีประเด็นสำคัญดังนี้

- ทบทวนหรือพิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีตัวชี้วัด การทำงานคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยใช้ร่วมกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
- อพ.สธ. เสนอให้ตั้งคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และเชื่อมกับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
- การดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) อพ.สธ. มีการเก็บข้อมูลทรัพยากรผ่าน Mobile phone ผ่าน Tablet ผ่าน Desktop เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ

ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา ผ่านใบงาน ๙ ใบงานและจะมีการตรวจสอบความถูกต้องโดย
อพ.สธ. ก่อนนำลงฐานข้อมูล

- แจ้างเรียนเชิญร่วมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี
อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565
- นายพรชัย จุฑามาศ ได้แนะนำให้ดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริกับ อพ.สธ.

